



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) กำหนดเปิดระบบ e-studentloan ให้นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์การกู้ยืมปีการศึกษา 2560 บันทึกคำยืนยันขอกู้ยืมเงินภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการกู้ยืมเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงประกาศกำหนดการ ดังนี้

นักศึกษาดำเนินการ	กำหนดการ	สถานที่/เว็บไซต์
1. บันทึกคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan	ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560	เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา http://www.studentloan.or.th
2. ตรวจสอบสถานะทุนกู้ยืมเงินรัฐบาล ภาค 2/2560 เพื่อยกเว้นการเรียกเก็บเงินกรณีเป็นนักศึกษาขอทุนกู้ยืมมา <u>ถ้าไม่มีสถานะทุนฯ แจ้งงานทุนการศึกษา เพิ่มสถานะทุนฯให้</u> <u>หากเลยกำหนดจะต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนเอง</u>	วันที่ 6 ธันวาคม 2560 <u>นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป</u> <u>ให้แจ้งงานทุนหลังลงทะเบียนแล้ว</u>	เว็บไซต์ระบบลงทะเบียน http://reg.sut.ac.th เมนูภาระค่าใช้จ่าย/ทุน
3. บันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน (ต้องบันทึกก่อนวันมายืนยันการกู้ยืม)	วันที่ 6 - 20 ธันวาคม 2560	เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา http://www.studentloan.or.th
4. จองคิวเลือกวันมายืนยันกู้ยืม และพิมพ์ใบจองคิว	วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2560	เว็บไซต์งานทุนการศึกษา http://web.sut.ac.th/dsa/sutfund
5. มายืนยันการกู้ยืมเงิน พร้อมส่งเอกสารประกอบ ดังนี้ 5.1 ใบบันทึกคำขอกู้ ภาค 2/2560 จากระบบ e-studentloan 5.2 ใบจองคิว 5.3 ใบแสดงภาระค่าใช้จ่าย/ทุน <u>ที่แสดงจำนวนเงินกู้</u> 5.4 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ	วันที่ 13 - 20 ธันวาคม 2560 ยกเว้นวันที่ 17 ธันวาคม 2560	งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา <u>ให้นักศึกษามาตามวัน-เวลาที่จองไว้</u> <u>และแต่งกายชุดนักศึกษา</u>
6. การชำระค่าหอพักและค่าไฟ <u>ไม่อยู่ในรายการกู้ยืมเงินกองทุนฯ นักศึกษาต้องชำระเงินเอง</u>	ตามประกาศกำหนดการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทุน	เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา http://www.studentloan.or.th

หลังจากมหาวิทยาลัยได้ส่งแบบลงทะเบียนยืนยันเงินค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพให้กับธนาคาร โดยธนาคารได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงจะได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน และนักศึกษาได้รับโอนเงินค่าครองชีพ หลังจากนั้นนักศึกษาจึงจะสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) ภาคการศึกษาที่ 2/2560 และจะต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

(อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ปฏิบัติกรแทนอธิการบดี